

Số: 705 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Sở Du lịch và Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020**

Ngày 09 tháng 9 năm 2020; tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã chủ trì buổi làm việc với Sở Du lịch và Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của Sở Du lịch và Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang.

Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Du lịch, Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc; nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã có ý kiến kết luận buổi làm việc như sau:

### **1. Về các dự án do Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang đang quản lý.**

- Hiện tại Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang đang quản lý 02 dự án là: Tiểu Dự án nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng và Tiểu Dự án cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử tại huyện Kiên Lương. Phần lớn vốn thực hiện 02 Dự án nêu trên là vốn vay của ADB, vốn địa phương chỉ bố trí đối ứng phần giải phóng mặt bằng và thuế; tuy nhiên, 02 Dự án này hiện nay đều vướng giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công của Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang chậm.

- Về vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với Tiểu Dự án nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng và Tiểu Dự án cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử tại huyện Kiên Lương:

UBND thành phố Hà Tiên khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với Tiểu Dự án nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng.

Đối với Tiểu Dự án cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử tại huyện Kiên Lương: Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền

vững GMS tỉnh Kiên Giang rà soát, phối hợp với UBND huyện Kiên Lương lập phương án bồi thường theo hướng gọn lại, giảm diện tích bồi hoàn, chỉ tập trung bồi hoàn phần diện tích có hạng mục công trình để giải quyết giải phóng mặt bằng; phần diện tích còn lại tách riêng, xử lý sau, trường hợp có kiến nghị của người dân thì nghiên cứu đôn, sắp xếp lại để hoán đổi đất.

Phần vốn còn thiếu của Dự án là 15 tỷ đồng, trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án sang năm 2021, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý cập nhật, bố trí trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và ứng vốn trước để Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang thực hiện giải phóng mặt bằng ngay trong năm 2020; trường hợp không kéo dài thời gian thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành điều chỉnh vốn ngay trong tháng 10/2020 để thực hiện; Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS tỉnh Kiên Giang cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng công trình.

## 2. Đối với các dự án của Sở Du lịch

- Các dự án chuyển tiếp của Sở Du lịch: Dự án Hạng mục khu di tích lịch sử thắng cảnh hồ Hoa Mai, huyện U Minh Thượng, Dự án Hạng mục khu di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So có vướng mắc chung cũng là giải phóng mặt bằng, các dự án đã được đấu thầu, do đó Sở Du lịch phải chủ động làm việc với các địa phương để thực hiện, xử lý giải phóng mặt bằng.

- Đối với 03 dự án mới của ngành du lịch: Dự án Đường vào khu du lịch Ba Hòn, Dự án Nâng cấp mở rộng đường trục chính vào điểm du lịch Cây Gòn, Dự án nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me; các dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu; do đó, khi các dự án này ký được hợp đồng thì triển khai trong số vốn đã bố trí cho các dự án, không điều chuyển, bổ sung thêm. Tinh thần là Sở Du lịch phải sử dụng, giải ngân hết vốn đã được bố trí.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chính; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện. /

### Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành dự hợp;
- UBND các huyện, thành phố: Hà Tiên, Kiên Lương
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nknguyen.

### CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc